

Maple Program at Osaka University



ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าผมชื่อทศพร ชัยวรรณ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (แขนงญี่ปุ่น) และเพื่อให้ได้บรรยากาศผมขอใช้ภาษาแบบไม่ค่อยเป็นทางการละกันนะ ครับ ซึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่าต่อไปนี้หลัก ๆ จะเกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้ชีวิต 1 ปีในจังหวัด Osaka ประเทศญี่ปุ่นและเกี่ยวกับทุน Maple นะครับ

เกี่ยวกับทุน Maple

ทุน Maple นี้เป็นทุนที่จะพาเราไปเรียนที่ Osaka University หรือที่เขาเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ฮันได (阪大)” ซึ่งตอนแรกที่ได้รู้ว่าจะได้ไปเรียนที่ ฮันได ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับต้น ๆ ของ ญี่ปุ่นนี่จินตนาการไว้ว่ามหาลัยต้องใหญ่มาก ๆ อยู่ใกล้ตัวเมือง เดินทางไปไหนก็สะดวกแน่ ๆ แต่ !! พอไปถึงมหาลัยเท่านั้นแหละ



เราก็ได้รู้ว่า ฮันได เนี่ยมันมีทั้งหมด 3 Campus ก็คือ Toyonaka Campus(Campus หลัก), Suita Campus(Campus ของพวกสายวิทย์), Minoh Campus(Campus ของสายภาษา) ซึ่งทุน Maple จะได้มาเรียนที่ Minoh Campus ซึ่งถือว่าเป็นแคมปัสที่เล็กที่สุดใน 3 ที่และค่อนข้างห่างไกลความเจริญ (แต่ที่ญี่ปุ่นส่วนมากพวกรถไฟ รถบัสจะทั่วถึงอยู่แล้ว แต่เวลาเราจะเข้าไปตัวเมืองอาจจะต้องนั่งหลายต่อหน่อยและเสียค่ารถเยอะ) แต่พอได้อยู่ไปประมาณ 1 เดือนอาจจะหลงรัก Campus นี้เลยก็ได้เพราะว่า Minoh Campus จะอยู่บนเขาหน่อย ๆ และใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก ๆ บางครั้งอาจจะเห็นลิงมาเดินป่วนเป๊ยนใน Campus ก็เป็นได้ (แต่บางครั้งก็ใกล้ชิดเกินไปหน่อย)

การเรียนการสอน

การเรียนที่นี้เราจะได้เรียนกับคนญี่ปุ่นโดยตรงใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนแต่อาจารย์บางท่านก็อาจจะมีพูดภาษาอังกฤษมาบ้างเวลานักเรียนทำท่าไม่เข้าใจ และเราจะมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ แต่ใน 1 ปีต้องเรียนให้ครบ 30 หน่วยกิต (แนะนำให้เรียนเกินมานิดนึงสัก 32-34 หน่วยกิต) จะถือว่าเรียนจบและได้ใบประกาศนียบัตร ซึ่งวิชาที่เราจะได้เลือกหลัก ๆ จะแบ่งเป็น 2 สายคือ สายวัฒนธรรม และ สายภาษา(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน,คำศัพท์,แกรมม่า,คันจิ) ส่วนมากวิชาที่น่าสนใจจะอยู่ในสายวัฒนธรรม เช่น พวกซูชิเปอร์ฮีโร่ ภูติผีพื้นบ้าน (妖怪) ชงชา (茶道) เขียนพู่กัน (書道) เป็นต้น ซึ่งความสนุกก็จะแตกต่างกัน คำศัพท์เฉพาะทาง



ต่าง ๆ แต่ถ้าเราขยันฝึกทบทวนบทเรียนเรื่องพวกนี้ก็จะไม่เป็นปัญหา และอาจารย์ของ Minoh Campus ทุกคนใจดีและเข้าใจนักเรียนเพราะอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติมาอย่างโชกโชนดังนั้นเราสามารถหมดห่วงเรื่องอาจารย์จะดุ หรือสอนไม่รู้เรื่องไปได้เลย และนอกจากอาจารย์ที่ใจดีแล้วยังมี CJLC (Center for Japanese Language and Culture) ซึ่งจะคอยซัพพอร์ตเราในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ

ที่ฮันไดจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา(เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปนั่นแหละ) และของ M program เราจะมีการจัดทริปพาเที่ยว (見学旅行) เทอมละ 1 ครั้งซึ่งแนะนำว่าต้องไปให้ครบทั้ง 2 ครั้งจ่ายแค่ 3000 เยน(ต่อครั้ง) แต่คุ้มค่ามากกก(ก.ไก่อัดส่วนตัว) ไม่ว่าจะไปอนเรียวกัง,เซฮอนเซ็น,เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังต่าง ๆ ไม่มีทริปไหนจะคุ้มเท่านี้อีกแล้ว และนอกจาก 见学旅行 แล้วที่ศูนย์ CJLC ก็จะมีพาไปดูคาบุกิ ซูโม่ บันดินเผา ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าฟรี !!





การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

อย่างแรกมาพูดถึงการเดินทางกันก่อน การเดินทางในญี่ปุ่นสะดวกสบายมาก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถบัส มีเวลารถออกบอกไว้ชัดเจนว่ามีรอบกี่โมงมั่งและไม่ค่อยเลทด้วย ซึ่งเราสามารถวางแผนได้ว่าจะไปที่ไหนออกกี่โมงถึงกี่โมง ไม่ต้องมาคุกกี้เสียงทายรอรถเมล์นานถึงครึ่งชั่วโมงอย่างบางประเทศ(ประเทศอะไรให้เดาเอาเอง ฮ่า ๆ) และมีบัตรเดียวครอบคลุมจักรวาลอย่างบัตร **ICOCA** (เหมือนบัตร **Rabbit** หรือ **MRT** ที่เราต้องคอยเติมเงินเอาไว้) ซึ่งบัตร **ICOCA** นี้สามารถใช้ขึ้นรถบัส รถไฟในแถบคันไซได้ทั้งหมดแถมยังเอาไปซื้อของที่ **Family Mart** ได้ด้วยนะ โดยเราสามารถซื้อบัตรนี้ได้จากผู้ขายตัวได้หรือถ้าซื้อไม่เป็นสามารถถามนายสถานีได้ว่าต้องกดซื้อยังไงเขาจะมาอธิบายให้
อย่างละเอียดเลยแหละ



และนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วยังมีอีกทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพพอ ๆ กันคือการทำงาน **Part-Time** หรือ アルバイト นั่นเองแล้วแนะนำให้ทำงานในร้านอาหาร หรือ พนักงานที่เราต้องไปพูดคุยกับลูกค้า ช่วงแรก ๆ อาจจะเกร็ง ๆ พูดผิดพูดถูกไปบ้าง แต่ไฉ่ตรงนี้แหละจะทำให้เราสามารถพัฒนาสกิลการพูด และพวกคำสุภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็นรูปลักษณ์ของถ่มมตัวได้อย่างมากเลยแหละและนอกจากพูดคุยกับลูกค้าแล้ว



เราสามารถเรียนภาษาวัยรุ่นหรือพวกคำแสดงต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย เรียกว่ายิ่งปีนัดเดียวได้นก 3 ตัวเลยแหละ ไม่ว่าจะเป็น คำสุภาพ รูปธรรมดาหรือพวก 方言(ภาษาถิ่น) ต่าง ๆ และอย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเงินนั่นเอง

ปฏิทินดี ๆ ควรไปเก็บเทศกาลสำคัญ ๆ ให้ครบไม่งั้นเราอาจจะมาเสียดายทีหลังก็ได้เพราะญี่ปุ่นนี่เทศกาลเยอะมากกกกกกก !! และเทศกาลที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ การดูดอกไม้ (花見) และเทศกาลดอกไม้ไฟ (花火大会) ซึ่งจะจัดขึ้นในฤดูร้อนเป็นเทศกาลที่ควรไป เพราะมันดี่มากจริง ๆ ดอกไม้ไฟที่ญี่ปุ่นมีลูกเล่นเยอะมาก ๆ ไม่เชื่อลองไปเปิดดูในยูทูปดูได้ แต่ถ้าจะให้ดีต้องมาดูด้วยตาตัวเองแล้วถ้าใสกีโมโนแล้วไปกับคนรู้ใจนี่โรแมนติกสุด ๆ (แต่ผมไปกับเพื่อนก็สนุกดีเหมือนกันนะ) ยิ่งถ้าดูไปเปิดเพลง 打ち上げ花火 ฟังไปด้วยนี่ อีนสุด ๆ (เวอร์ไปแล้ว !! ฮ่า ๆ)

แล้วไหน ๆ ก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วแนะนำให้เช็ค



สุดท้ายนี้ไม่ว่าจุดประสงค์เราจะเป็นอะไร ไม่ว่าจะมาเรียน มาหาประสบการณ์ มาเที่ยว มาหาแฟน ผมขอบอกไว้เลยว่าประสบการณ์ 1 ปีใน **Maple Program** เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก ๆ อาจจะมีหกล้ม คลุกคลานกันมั่งแต่ทุก ๆ ประสบการณ์จะหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งขึ้นเอง ไม่ว่าจะคนที่ได้ทุน **JASSO** หรือไม่ได้ทุนขอแค่เราสู้ แล้วพอผ่านมาได้แล้วลองมองย้อนกลับไปดู คุณจะไม่ได้เสียใจเลยที่ได้มาเรียน **Program** นี้

